



บทที่ 454
สงคราม

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ทุกวันนี้ (เดือนพ.ค. 2022) ตื่นขึ้นมาถึง ข่าวแรกที่ได้ยินและได้ฟังจากสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเกี่ยวกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นแถวๆ ยุโรป แม้สมรภูมิรบจะห่างไกลจากประเทศไทย แต่ผลกระทบของสงครามก็ส่งผลกระทบเทือนไปทั่วโลก ห่วงโซ่ของอุปทานหลายอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเริ่มสะดุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชีวิตมนุษย์ทั่วโลก เริ่มปรับราคาขึ้น ซึ่งแค่ราคาน้ำมันขึ้นตัวเดียว ค่าครองชีพ รวมทั้งราคาสินค้าอื่นๆ ก็ขยับตามสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวโลกถ้วนทั่วหน้า

แล้วลูกก็อดถามคำถามนี้ไม่ได้ว่า “สงครามเกิดขึ้นเพราะอะไร?”

นอกจากข่าวแล้ว ลูกชอบดูภาพยนตร์ประเภทสารคดีหรือธรรมชาติ มันเท่ากับเราได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างโดยนั่งอย่างสบายๆ อยู่ในห้องนอน ได้ความรู้และได้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนหรือสัตว์ต่างๆ ทั่วโลก ได้รู้จักสัตว์หลายชนิดที่ไม่มีในประเทศไทย และได้เรียนรู้ว่า เมื่อเทียบกับโลกใบนี้แล้ว ชีวิตคนหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือใครก็ตาม มันคือจุดเล็กๆ จุดหนึ่งเท่านั้น

คืนก่อน ลูกได้ชมภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของ Polar Bear หรือหมีขาวที่ขั้วโลกเหนือ เป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่น่าทึ่งและน่าพิศวงมากชนิดหนึ่ง ตัวเมียเวลาตั้งท้องและต่อมาคลอดลูกหมีออกมา จะจำศีลในโพรงหิมะเป็นเดือนๆ จนลูกหมีเริ่มโตออกจากโพรงหิมะได้ ในระหว่างนี้แม่หมีจะอดอาหาร ไม่กินอะไรเลย ให้นมลูกหมีอย่างเดียว และเมื่อลูกหมีเริ่มออกมาเดินเตาะเตาะได้แล้ว แม่หมีก็ยังคงให้นมลูกหมีต่อโดยตัวเองไม่กินอะไรเลย บางครั้งเป็นเวลาถึง 8 เดือน น้ำหนักจะลดลงถึง 30% ของน้ำหนักตัว

ลูกชมภาพยนตร์ไปก็อดคิดไม่ได้ว่า นี่คือการเสียสละของผู้เป็น “แม่” แม้กระทั่งในสัตว์

แล้วภาพยนตร์ก็ฉายถึงหมีตัวผู้ ซึ่งจะตัวใหญ่แข็งแรง น้ำหนักตัวเป็นตันๆ เลยทีเดียว สิ่งที่เห็นบ่อยคือ หมีตัวผู้เหล่านี้จะต่อสู้กัน ซึ่งวิธีที่หมีสู้กันคือยืนสองขาและใช้เท้าหน้าตะปบซึ่งกันและกัน ผู้บรรยายอธิบายว่าถ้ามนุษย์โดน Polar Bear ตะปบทีเดียว มีสิทธิ์ตายได้ มีฉากหมีสู้กันหลายฉาก

ลูกก็อดคิดอีกไม่ได้ นี่ก็คือสงครามด้วย แต่เป็นสงครามระหว่างสัตว์ ผู้บรรยายพากย์ต่อว่า หมีตัวผู้ส่วนใหญ่จะสู้กันด้วยเหตุผลหลักๆ สองเรื่องคือ แย่งอาหารหรือแย่งตัวเมียกัน

นี่คือเหตุผลของสงครามระหว่างสัตว์ ง่ายๆ และตรงประเด็น

แล้วสงครามระหว่างมนุษย์ล่ะ?

สงครามในยุคนี้ อาจจะมีวิธีการสู้รบที่แตกต่างจากสมัยก่อน แต่ถ้าวิเคราะห์กันให้ลึก แต่แบบง่ายๆ ไม่ใช่เชิงวิชาการ ทั้งปวงแล้ว มีเหตุผลเหมือนกัน 2 ประการคือ ความโลภและอำนาจ



ไม่ว่าใครจะเป็นต้นเหตุให้สงครามเกิดขึ้น บรรทัดสุดท้ายคือเท่านั้นแหละ

ต้องการให้อีกประเทศหนึ่งอยู่ใต้อำนาจเราหรือทำตามสิ่งที่ประเทศเราเรียกร้องหรือบัญชา หรือต้องการทรัพยากรหรืออย่างอื่นใดจากอีกประเทศหนึ่ง พุดง่าย ๆ และคิดง่าย ๆ คงไม่มีผู้นำประเทศใดในโลกนี้ก่อสงครามกับอีกประเทศหนึ่งเพื่อแย่งชิงผู้หญิงคนใดคนหนึ่งของประเทศนั้น 😊 อย่างน้อยมนุษย์ก็ยังประเสริฐกว่าสัตว์ในข้อนี้

ในกรณีเกิดสงครามขึ้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ มนุษยชาติเป็นผู้แพ้ทั้งสิ้น ประชาชนโดยเฉพาะบรรดาเหล่าทหารที่ต้องอยู่ในสมรภูมิมิบ้างก็ต้องล้มตายลง แล้วทำไมถึงเกิดสงครามอยู่เสมอๆ ละ

ลูกวิเคราะห์ว่า ผู้ที่ได้เป็นผู้นำประเทศส่วนใหญ่ ทันทีที่ได้ตำแหน่ง ความเชื่อของเขาในทางศาสนา มักจะถูกเก็บเข้าตู้ไปเลย ในฐานะเป็นผู้นำ เขาต้องแสดงความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ ความถูกต้องความผิดในเรื่องต่างๆ อยู่ในตำราคนละเล่ม

สมมติว่า ผู้นำประเทศหนึ่งเป็นคริสตชนที่เคร่งครัดและปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการทุกประการ ประเทศของเขาควรจะไม่ทำสงครามกับประเทศอื่นเลย ทุกวันนี้เป็นเช่นนั้นไหม ลูกเห็นผู้นำของประเทศที่ทำเครื่องหมายสำคัญมหากงเขนในข่าว แสดงว่าเป็นคาทอลิก แต่ประเทศเขาก็ยังคงเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ทำสงครามโดยตรงกับประเทศอื่นอยู่ตลอดเวลา

ลูกเลยอดคิดไม่ได้ว่าสำหรับคริสตชนแล้ว คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะบัญญัติ 10 ประการ จะบังเกิดผลในคริสตชนที่เป็นประชาชนธรรมดาๆ อย่างเราๆ ท่านๆ เท่านั้น ส่วนคริสตชนที่เป็นผู้นำของประเทศ พวกเขามีพระคัมภีร์คนละเล่ม?

วันก่อนมีทีมช่างดูแลปลวกมาบริการตรวจปลวกที่บ้าน และได้รายงานลูกว่ามีรังผึ้งเล็กหรือเรียกว่ามีม รังบ่อเริ่มอยู่บนต้นสายหยุดหน้าตัวเรือนบ้าน ด้วยความมีน้ำใจ พวกเขาจึงได้ใช้วิธีรมควันและในที่สุดก็ได้ตัดเอารังผึ้งนั้นไปทิ้งนอกบ้าน

ลูกดีใจมากและได้ชอบใจทีมช่างนั้น แต่ในเวลาเดียวกัน ลูกรู้สึกไม่สบายใจเลย นี่เราได้เบียดเบียนเจ้าผึ้งตัวเล็กเหล่านั้นหรือเปล่า แต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว ลูกจำต้องให้เอารังผึ้งนั้นไปทิ้ง

ลูกขอโทษเจ้าผึ้งเหล่านั้นทั้งคืน พร้อมอธิบายนใจให้ผึ้งทั้งหลายเหล่านั้นทราบถึงเหตุผลที่ต้องทำลายรังของพวกมัน ลูกเป็นผู้นำของประเทศไม่ได้แน่นอน !

“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน ลูกจ้างไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะและไม่เป็นเจ้าของแกะ เมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามา ก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไป ...

เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรา รู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา” ยอห์น 10:11-14

อาแมน

ลูกขอพระ: อดคิดนนี่

www.moving-themountain.com

